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 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2   ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 

วันจันทร์   ที่  19   เดือนกรกฎาคม   พ.ศ.   ๒๕64   เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย 

*************************** 

ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสงวน           มานะเสน ประธานสภาฯ อบต.ขัวก่าย สงวน           มานะเสน 

2 นายประกายแก้ว  โพธิ์ศรี รองประธานสภาฯ อบต.ขัวก่าย ประกายแก้ว  โพธิ์ศรี 

3 นายสมบัติ          โพธิ์ศรี ส. อบต.  หมู่ที่  1 สมบัติ          โพธิ์ศรี 

4 นายประเทือง      ขันชารี ส. อบต.  หมู่ที่ 2 ประเทือง      ขันชารี 

5 นายใจเพช         บุตรพันธ์ ส. อบต.  หมู่ที่ 2 ใจเพช         บุตรพันธ์ 

6 นายชุมพล          สีมี ส. อบต.  หมู่ที่ 3 ชุมพล          สีมี 

7 นายจักรเพชร      บุญกาญจน์ ส. อบต.  หมู่ที่ 3 จักรเพชร      บุญกาญจน ์

8 นายลาต๋อง         ค าเกาะ ส. อบต.  หมู่ที่ 4 ลาต๋อง         ค าเกาะ 

9 นายทอมสัน        บาลจบ ส. อบต.  หมู่ที่ 4 ทอมสัน        บาลจบ 

10 นายชิว              โพธิพรม ส. อบต.  หมู่ที่ 5 ชิว              โพธิพรม 

11 นายค าพา         บัวศรี ส. อบต.  หมู่ที ่6 ค าพา         บัวศรี 

12 นายเนรมิตร       ค าผาย ส. อบต.  หมู่ที่ 6 เนรมิตร       ค าผาย 

13 นายแจ่มฝน       บัวศรี ส. อบต.  หมู่ที่ 7 แจ่มฝน       บัวศรี 

14 นายไพรวรรณ   สาริศรี ส. อบต.  หมู่ที่ 7 ไพรวรรณ   สาริศรี 

15 นายจรูญ          สานนท์ ส. อบต.  หมู่ที่ 8 จรูญ          สานนท์ 

16 นายวัฒนา        สาริศรี ส. อบต.  หมู่ที่ 9 วัฒนา        สาริศรี 

17 นายสุระพล      สาริศรี ส. อบต.  หมู่ที่ 9 สุระพล      สาริศรี 

18 นางแก้วใจ        สายพรม ส. อบต.  หมู่ที่ 10 แก้วใจ        สายพรม 

19 นายนงค์ลักษณ์  โพธิ์ศรี ส. อบต.  หมู่ที่ 10 นงค์ลักษณ์  โพธิ์ศรี 

20 นางกิ่งดาว        บาลนาคม ส. อบต.  หมู่ที่ 11 กิ่งดาว        บาลนาคม 

-ส าเนา- 



๒ 

 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายสลัด         ผายทอง   นายก อบต.ขัวก่าย สลัด         ผายทอง   

๒ นายสมัย        ไฝทาค า รองนายก อบต.ขัวก่าย สมัย        ไฝทาค า 

3 นายอนุพงษ์  กาษบุตร รองนายก  อบต.ขัวก่าย อนุพงษ์  กาษบุตร 

4 นายสุรศักดิ์     โพธิ์ศรี เลขานุการ นายก อบต. สุรศักดิ์     โพธิ์ศรี 

4 นางเรวดี        ฟุ้งเฟ่ือง หัวหน้าส านักปลัด เรวดี        ฟุ้งเฟ่ือง 

5 นางรักชนก   โพธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักชนก   โพธิ 

7 นายปรีชา  สุทธิวงศ์ รองนายกเทศบาลต าบลวานรนิวาส ปรีชา  สุทธิวงศ์ 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

เลขานุการสภาฯ อบต.  กราบเรียนท่านประธานสภา  อบต.ขัวก่าย  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านวันนี้
    เป็นการประชุมสภา อบต.ขัวก่าย สมัยวิสามัญ  สมัยที่   2  ประจ าปี  2564       
    วันจันทร์   ที่ 19  เดือนกรกฎาคม ๒๕64   เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม        
    สภา อบต. ขัวก่าย บัดนี้ถึงเวลาประชุมแล้ว ขอเชิญสมาชิกสภา  อบต.ขัวก่าย  ทุก
    ท่าน เข้าประจ าที่เพ่ือตรวจนับองค์ประชุม 

   การตรวจนับองค์ประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ  อยู่ในต าแหน่ง  23 คน  
มาประชุม  22 คน  ผู้ไม่มาประชุม  1   คน และมีผู้ร่วมประชุม 7 คน ก่อนเข้า
ระเบียบวาระการประชุมขอเชิญท่านประธานสภา อบต. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
เพ่ือเป็นสิริมงคล และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียน
เชิญครับ 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

21 นายถวัฒชัย      สาริศรี ส. อบต.  หมู่ที่ 12 ถวัฒชัย      สาริศรี 

22 นายวรชัย         ราษี ส. อบต.  หมู่ที่ 13 วรชัย         ราษี 

23 นายวีระ          มุ่งมาตร เลขานุการสภาฯ  อบต.ขัวก่าย วีระ          มุ่งมาตร 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นางอมร           วงษ์สอาด ส. อบต.  หมู่ที่ 11  
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ประธานสภาฯ อบต.  จุดธูป  เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  เสร็จแล้วนั่งประจ าที่   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว 
    ผมขอเปิดประชุมสภาฯ อบต.ขัวก่าย   สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  2564  

    ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑           เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา ฯ เรียน นายกองค์บริหารส่วนต าบลขัวก่าย  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุกท่าน  ก่อนจะเปิดประชุม  ผมขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้อ่านประกาศจากอ าเภอ
วานรนิวาสเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญในครั้งนี้ครับ 

เลขานุการสภาฯ อบต.    ตามประกาศอ าเภอวานรนิ วาส   เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การ
 บริหารส่วนต าบล ขัวก่าย  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 

    ตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย  มีความประสงค์ขอ
 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 
 2564   ดว้ยองค์การบรหิารส่วนต าบลขัวก่าย มีความจ าเป็นตอ้งเปดิประชุม สภา ฯ 
 สมัยวิสามัญ  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอท ากิจการนอกเขตเทศบาล ต าบล
 วานรนิวาสโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะและพิจารณาให้ความเห็นชอบ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  แก้ไข เปลี่ยนแปลงและ เพ่ิมเติม ครั้งที่  
  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 นั้น 

   อ าเภอวานรนิวาสพิจารณาแล้วอาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และแก้ไขเพ่ิมเติมมาตร  55 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 
และแก้ไขปัญหาเพ่ิมเติม  ข้อ  36  (3) จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ขัวก่าย  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  พ.ศ.  2563   ในระหว่างวันที่  16-17  
กรกฎาคม  2564 

      ประกาศ  ณ  วันที่  12  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ประธานสภาฯ   วันนี้มีสมาชิกสภาฯ แจ้งลา จ านวน  1 ท่าน  คือ  1.  นางอมร  วงษ์สะอาด   
    ต าแหน่ง  ส.อบต. หมู่ที่  11 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.  2564  วันศุกร์  ที่  23  เดือนเมษายน  
 พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา 
    เชิญครับ   เนื่องจากรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่  1    
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    ประจ าปี  พ.ศ.  2564   ได้แจกให้ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสภาฯ แล้ว ถ้าไม่
    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไขผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  
    สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.  2564  ครับ 

มติที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.  2564  วันศุกร์   ที่  23  เดือนเมษายน  
 พ.ศ. 2564  ดังนี้ 

 - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม 

รับรองรายงานการประชุม  จ านวน    20  เสียง  
ไม่รับรอง    จ านวน     -      เสียง 
งดออกเสียง    จ านวน     2    เสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเพื่อทราบ 

    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องกระทู้ถาม  

    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

  6.1 . พิ จ า รณ าให้ ค วาม เห็ น ช อบ ก ารขอท ากิ จ ก ารน อก เขต เท ศ บ าล                      
  ต าบลวานรนิวาส โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 

ประธานสภาฯ   เชิญนายก  อบต.  น าเสนอเหตุผลครับ 

นายก  อบต.   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย  ได้รับหนังสือจากเทศบาลต าบลวานรนิวาส  
    เกี่ยวกับการที่เทศบาลต าบลวานรนิวาส จะขอท ากิจการนอกเขตโครงการก่อสร้าง
    เตาเผาขยะพลังงานทางเลือก  เพ่ือผลิตไฟฟ้า  ซึ่งรายละเอียดการด าเนินการเป็นอย่าง
    ไร  อยากจะขออนุญาตให้ท่านรองนายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส  ได้น าเสนอ
    เหตุผลในการท ากิจการนอกเขตเทศบาลครับ  

ประธานสภาฯ   เชิญท่านรองนายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส ครับ 

รองฯ ปรีชา  ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย  ที่ได้ให้โอกาส
น าเสนอข้อมูล  ว่าเหตุใดเทศบาลต าบลวานรนิวาสจึงอยากขออนุญาตท ากิจการนอก
เขต  โดยเฉพาะในพ้ืนที่ต าบลขัวก่าย  ก่อนอ่ืนต้องบอกว่าปัญหาขยะล้นเมือง        
เป็นปัญหาระดับชาติจะท าอย่างไรเพ่ือให้ขยะหมดไปหรือน้อยลง  ย้อนเวลาเมื่อ  พ.ศ. 
2562  จังหวัดสกลนครได้แต่งตั้งกรรมการในระดับจังหวัด  เพ่ือพิจารณาก าหนด
แบ่งกลุ่ม/โซน  ในการหาจุดกลางส าหรับเป็นพ้ืนที่ก าจัดขยะ  โดยกลุ่มอ าเภอ      
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วานรนิวาส  อากาศอ านวย  ค าตากล้า  บ้านม่วง  ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งหมด  จ านวน  38  แห่ง   ต้องจัดให้มีสถานที่กลาง  เพ่ือก าจัดขยะแก่พ้ืนที่ใดก็
ตามที่ถูกก าหนดให้เป็นสถานที่ก าจัดขยะจะต้องผ่านการท าประชาคมโดยรอบพ้ืนที่ใน
รัศมี  3  กิโลเมตร  ในครั้งนี้เทศบาลต าบลวานรนิวาสรับเป็นเจ้าภาพในการติดต่อ  
ประสานงานให้หน่วยงานภาคเอกชน  มาด าเนินการจัดตั้งโรงงานเพ่ือก าจัดขยะในการ
สร้างเตาเผาขยะ  และผลิตไฟฟ้า  เพ่ือจ าหน่ายในการไฟฟ้า โดยปราศจากมลพิษ  
โรงงานจะส่งผลกระทบอย่างไร  มลพิษทางอากาศ  เสียง  น้ าเสีย  สิ่งเหล่านี้เราได้
เรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษามาหาข้อสรุปให้  ตัวอย่างโรงงานที่ด าเนินการแล้วอยู่ที่
จังหวัดภูเก็ต  ตั้งอยู่ในกลางเมือง  เมื่อมีเรื่องร้องเรียน  เรื่องน้ าเสีย  ทางโรงงานก็
แก้ไขให้  แต่มีเรื่องน่าห่วง  เช่น  มลพิษทางอากาศ  มีขยะเข้ามาให้พ้ืนที่หลากหลาย
ชนิด  จะใช้เทคโนโลยีอย่างไรอันนี้ยังไม่ทราบ  ตัวอย่างที่จังหวัดภูเก็ตส าเร็จผล  ถ้า
เป็นแบบที่ โรงงานที่จังหวัดภู เก็ตเราจะยอมรับให้มาท า  ถ้าไม่ใช่จะไม่ยอมให้
ด าเนินการ  การที่มาวันนี้อยากให้ทุกท่านในเขตพ้ืนที่ต าบลขัวก่าย  ได้ไปศึกษาดูงาน
ก่อน  แต่ติดปัญหายังเข้าจังหวัดภูเก็ตไม่ได้  เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิค-
19  เราต้องศึกษารายละเอียดรอบด้านก่อน  ถ้าผลเสียมากกว่าผลได้  เราจะไม่รับ
ด าเนินการเด็ดขาด  เราห่วงเรื่องมลพิษทางอากาศที่มองไม่เห็น  แต่มีกรมควบคุม
มลพิษดูแลอยู่  ถ้าการด าเนินการส่งผลกระทบต่อประชาชน  องค์การบริหารส่วน
ต าบล  มีสิทธิ์สั่งระงับด าเนินการได้ทั้งที  โดยไม่ต้องรอคณะกรรมการ   ทั้งหมดจะ
ก าหนดไว้ในร่าง  TOR 

 - เรื่องการตรวจสุขลักษณะ 

 - มีกองทุนชัดเจนเยียวยาผลกระทบ 

 - ประโยชน์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่  จะได้รับต้องชัดเจน 

 วันนี้หากสภาฯ อบต. ขัวก่ายไม่เห็นชอบโครงการนี้  ก็จะไม่เกิดขึ้นในพ้ืนที่นี้  ทุกอย่าง
ที่น าเสนอเป็นเหตุผล  ที่ทางเทศบาลต าบลวานรนิวาสออกขออนุญาตท ากิจการนอก
เขตในครัง้นี้  ฝากทุกท่านพิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะซักถามเชิญครับ 

ส. อบต. หมู่ที่  11 เกี่ยวกับโรงงานขยะท่ีจะมาด าเนินการในพ้ืนที่ต าบลขัวก่าย  อยากทราบว่ามีผลกระทบ
หรือประโยชน์อะไรบ้าง  ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะได้รับจากหากอนุญาตในใช้
พ้ืนที่ในครั้งนี้  เช่น   

  - การดูแลเรื่องกลิ่น  เสียง  จะดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างไร 

 -  ขยะที่อยู่ในระหว่างขนส่ง  จะแก้ไขอย่างไรถ้ามีกลิ่นหรือตกเกลื่อนกลาดตามท้อง
ถนนก่อนถึงโรงงาน 

  - การผลิตไฟฟ้า  กระบวนการเผาไหม้  ไม่หมดจะท าอย่างไร 

 -  ผลกระทบต่อล าน้ ามีหรือไม่ 

 -  ถ้าดูแลผลกระทบจะก าหนดเวลาอย่างไร 

 - ขยะที่เป็นขยะพิษ  ไม่มีกลิ่น  แต่เป็นมลภาวะ  สารเคมีจะมีไหม  เพราะไม่มีการคัด
แยกขยะ  ทั้งหมดเป็นความกังวล  ซ่ึงถ้าเกิดข้ึนแล้วจะท าอย่างไร 



๖ 

 

ประธานสภาฯ เชิญท่านฯรองปรีชา  ตอบข้อซักถาม  ครับ 

รองฯ ปรีชา ท่านห่วงเรื่องการขนส่ง  โรงงานมีก าลังการผลิตไม่น้อยกว่า  530  ตัน/วัน  รถขยะ
บรรทุกได้ประมาณ  5  ตัน/คัน  จะต้องมีรถน าขยะมาส่งโรงงาน  วันละ  100  คัน  
ก็อยากจะมีผลกระทบบ้าง  แต่ทุกอย่างจะต้องถูกก าหนดแนวทางแก้ไขไว้ชัดเจน  ใน
ร่าง  TOR  ที่ทางเทศบาลจะได้ท ากับผู้รับจ้าง  ข้อสังเกตทุกอย่าง  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จะต้องไม่เสียเปรียบ  จึงจะลงนามในสัญญาให้ด าเนินการ  เทศบาล
ยืนยันจะต้องใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกับที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดภูเก็ตเท่านั้น  จึง
จะยินยอมให้สร้าง  ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องให้หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ไปศึกษาดูงานก่อน
ด าเนินการทุกกระบวนการ  การด าเนินการมีขั้นตอนอีกมากมาย  ต้องผ่าน
กระบวนการท าประชาคม  ผ่านกระบวนการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  องค์กร
ปกครองส่วนถิ่นทุกแห่งต้องลงนามร่วมกัน  ในการด าเนินการบริษัทถึงจะด าเนินการได้ 

ส. อบต. หมู่ที่ 4 ในการขนขยะมาส่งโรงงาน  ใครรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่าย 

รองฯ ปรีชา แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง  อีกอย่าง
การจัดเก็บเองทั้งหมด  รวมทั้งจะต้องช าระค่าใช้จ่ายเป็นค่าก าจัดให้กับโรงงานด้วย 

ส. อบต.  หมู่ที่  11 จากการดูในคลิปที่ส่งมาให้ดูของจังหวัดภูเก็ต  ถ้าเป็นแบบเดียวกันก็น่าท า  แต่ถ้าคัด
แยกขยะได้ก่อนก าจัดก็จะยิ่งดี  ถ้าไม่มีการคัดแยกจะเป็นอย่างไร  เป็นห่วงเรื่อง
มลภาวะ  ต้องไม่ท าให้ประชาชนเดือดร้อน 

รองฯ  ปรีชา เป็นความห่วงใยทุกคนครับ  ทางเทศบาลเราก็คิดตลอด  เตาเผาขยะมีระบบอย่างไรยัง
ตอบไม่ได้  ต้องพาไปดูในพ้ืนที่  ที่เขาด าเนินการก่อน  เพ่ือเป็นข้อมูลน าเสนอต่อ
ประชาชน  ข้อดี-ข้อเสีย  มีอย่างไรบ้าง  เตาเผาขยะไม่มีน้ าเสีย  วงเงินค่าก่อสร้างเป็น 
พันล้าน  ต้องมีระบบที่ชัดเจนครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯท่านใด  จะซักถามอีกเชิญครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมตินะครับ  สมาชิกฯ  ท่าน
ใดเห็นชอบ  ยินยอมให้เทศบาลต าบลวานรนิวาสท ากิจการนอกเขตเกี่ยวกับการสร้าง
โรงงานก าจัดขยะ  เพ่ือผลิตไฟฟ้า  โปรดยืนขึ้น  แล้วขานตอบว่า  “เห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบ”  เป็นรายบุคคล  ตามล าดับครับ 

นายประกายแก้ว  โพธิ์ศรี กระผม  ส. อบต. หมู่ที่  1  เห็นชอบ  ครับ 

นายสมบัติ          โพธิ์ศรี กระผม  ส. อบต. หมู่ที่  1  เห็นชอบ  ครับ 

นายประเทือง      ขันชารี กระผม  ส. อบต. หมู่ที่  2  เห็นชอบ  ครับ 

นายใจเพช         บุตรพันธ์ กระผม  ส. อบต. หมู่ที่  2  เห็นชอบ  ครับ 

นายชุมพล          สีมี กระผม  ส. อบต. หมู่ที่  3  เห็นชอบ  ครับ 

นายจักรเพชร      บุญกาญจน์ กระผม  ส. อบต. หมู่ที่  3  เห็นชอบ  ครับ 

นายทอมสัน        บาลจบ กระผม  ส. อบต. หมู่ที่  4  เห็นชอบ  ครับ 

นายลาต๋อง         ค าเกาะ  กระผม  ส. อบต. หมู่ที่  4  เห็นชอบ  ครับ 

นายชิว              โพธิพรม กระผม  ส. อบต. หมู่ที่  5  เห็นชอบ  ครับ 

นายค าพา         บัวศรี กระผม  ส. อบต. หมู่ที่  6  เห็นชอบ  ครับ 
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นายเนรมิตร       ค าผาย กระผม  ส. อบต. หมู่ที่  6  เห็นชอบ  ครับ 

นายแจ่มฝน       บัวศรี กระผม  ส. อบต. หมู่ที่  7  เห็นชอบ  ครับ 

นายไพรวรรณ   สาริศรี กระผม  ส. อบต. หมู่ที่  7  เห็นชอบ  ครับ 

นายจรูญ          สานนท์ กระผม  ส. อบต. หมู่ที่  8  เห็นชอบ  ครับ 

นายวัฒนา        สาริศรี กระผม  ส. อบต. หมู่ที่  9  เห็นชอบ  ครับ 

นายสุระพล      สาริศรี กระผม  ส. อบต. หมู่ที่  9  เห็นชอบ  ครับ 

นางแก้วใจ        สายพรม ดิฉัน    ส. อบต. หมู่ที่  10  เห็นชอบ  ค่ะ 

นายนงค์ลักษณ์  โพธิ์ศรี กระผม  ส. อบต. หมู่ที่  10  เห็นชอบ  ครับ 

นางกิ่งดาว        บาลนาคม ดิฉัน    ส. อบต. หมู่ที่  11  เห็นชอบ  คะ่ 

นายถวัฒชัย      สาริศรี กระผม  ส. อบต. หมู่ที่ 12  เห็นชอบ  ครับ 

นายวรชัย         ราษี กระผม  ส. อบต. หมู่ที่  13  เห็นชอบ  ครับ 

ประธานสภาฯ สรุปโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะ  ผ่านการเห็นชอบให้ เทศบาลต าบลวานรนิวาสท า
กิจการนอกเขตได ้

 6.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565  )  
แก้ไข  ,เปลี่ยนแปลง  และเพิ่มเติม  ครั้งท่ี  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายก อบต. น าเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 แก้ไข  ,เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติม  ครั้งที่  2 ครับ 

นายก  อบต. ขออนุญาตมอบให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  แถลงแทนครับ 

นักวิเคราะห์ฯ ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง สามารถ
 ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังใช้
เป็นกรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม จึงขอเสนอข้อมูลดังกล่าวให้ที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย   ใช้ประกอบการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข  ,เปลี่ยนแปลง  และ
เพ่ิมเติม  ครั้งที่  2  ขององค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย ขอให้ทุกท่านดูเอกสาร
ประกอบการชี้แจงที่แจกให้ด้วย  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 1  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข  ครั้งที่  2  ประจ าปี      
พ.ศ. 2564 

 1.  แผนงานเคหะชุมชน   

   -  โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรปศุสัตว์เริ่มจากสนามกีฬาถึงนานาย
จรวด  สุพร  หมู่ที่  3   เหตุผลที่ขอแก้ไข  เดิมงบประมาณ  350,000.-  บาท  ขอ
แก้ไขงบประมาณ  เป็น  250,000.-บาท   

 รวมจ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  250,000.-  บาท 
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 2.   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

   1.  โครงการก่อสร้างถนน คศล.จากบ้านนางอรดี  โพธิ์ศรี  ถึงบ้านนายสีดา  
ราชไรกิจ  หมู่ที่  11  เหตุผลที่ขอแก้ไข  เนื่องจากย้ายปีด าเนินการและมีการแก้ไข
งบประมาณ    เดิมจะด าเนินโครงการฯ  ปี  2563  งบประมาณ  2,500,000.-  
บาท  ขอแก้ไขจะด าเนินการโครงการ ฯ ปี  2565  งบประมาณ  เป็น  350,000.-
บาท   

   2.  โครงการก่อสร้างถนน  คศล.  เริ่มจากทางหลวง  2301  ถึงป่าช้า
บ้านส้งเปือย  หมู่ที่  13   เหตุผลที่ขอแก้ไข   เดิมงบประมาณ  600,000.-  บาท  
ขอแก้ไขงบประมาณ  เป็น  450,000.-บาท   

 รวมจ านวน  2  โครงการ  งบประมาณ  800,000.-  บาท 

 3.   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กิจการประปา) 

   -  โครงการขยายเขตประปาโนนขมิ้น  หมู่ที่   1  (ต่อจากโครงการเดิม)  
เหตุผลที่ขอแก้ไข   เดิมงบประมาณ  170,000.-  บาท  ขอแก้ไขงบประมาณ  เป็น  
60,000.-บาท  

 รวมจ านวน  1 โครงการ  งบประมาณ  60,000.-  บาท    

 2.  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่   2  
ประจ าปี   พ.ศ. 2564 

 1.  แผนงานเคหะและชุมชน 

   1.  โครงการไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้าหมู่บ้าน  โรงเรียนบ้านวังเวินถึงบ้าน
วังเวิน  หมู่ที่  5  เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง  เดิมโครงการไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้า
หมู่บ้าน  โรงเรียนบ้านวังเวินถึงบ้านวังเวิน  หมู่ที่   5   ระยะ 1,500  เมตร  
งบประมาณ  500,000.-  บาท ขอเปลี่ยนแปลงเป็น โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายดับ  
จากทางเข้าหมู่บ้าน  โรงเรียนบ้านวังเวิน -บ้านวังเวิน  หมู่ที่  5     ระยะ  2,100  
เมตร  งบประมาณ  400,000.-  บาท 

   2.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรและปศุสัตว์  เริ่มจากถนนสาย
โนนงิ้ว-โคกถาวร  ถึงนานายศักดิ์  ไชยราช  หมู่ที่  7 เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง  เดิม  
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรและปศุสัตว์  เริ่มจากถนนสายโนนงิ้ว-โคกถาวร  
ถึงนานายศักดิ์  ไชยราช  หมู่ที่  7  งบประมาณ  350,000.-บาท  ขอเปลี่ยนแปลง
เป็น  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ า  เริ่มถนนสายโนนงิ้ว-โคกถาวร  ถึงนา
นายศักดิ์  ไชยราช  หมู่ที่  7  งบประมาณ  500,000.-  บาท 

   3.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรและปศุสัตว์  เริ่มจากข้างสนาม
กีฬา  ถึงนานายบุญจันทร์  ชาค าลอด  หมู่ที่  8 เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง  เดิม 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรและปศุสัตว์  เริ่มจากข้างสนามกีฬา  ถึงนานาย
บุญจันทร์  ชาค าลอด  หมู่ที่  8  ระยะ  800  เมตร  ก่อสร้างในปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2563  ด้วยงบประมาณ  300,000.-  บาท  ขอเปลี่ยนแปลงเป็น  โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรและปศุสัตว์  เริ่มจากข้างสนามกีฬา  ถึงนานายบุญจันทร์  ชา



๙ 

 

ค าลอด  หมู่ที่  8  ถึงโคกหนองกุง  หมู่ที่   7  ระยะ  2,000  เมตร  ก่อสร้างใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  400,000.-  บาท 

  รวมจ านวน  3  โครงการ  งบประมาณ  1,300,000.-  บาท    

 

 

 2.   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

   -  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด  จากบ้านนางเนียน  
แสงนนท์  ถึงบ้านนางสาวยงค์เพียน  รัตนมงคล  หมู่ที่  1  เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากเดิมร่องระบายน้ าลึก  0.60 เมตร  กว้าง  0.5  เมตร  ยาว  220  เมตร  
งบประมาณ  300,000.-  บาท  ขอเปลี่ยนแปลง  เป็น ร่องระบายน้ าลึก  0.40  
เมตร  กว้าง  0.40  เมตร  ยาว  220  เมตร  งบประมาณ  450,000.-  บาท   

  รวมจ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  450,000.-  บาท    

 3.  แผนงานการเกษตร 

   -  โครงการขุดลอกหนองค้า  หมู่ที่  12  เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง  ขนาด  
10X80X2.00  เมตร  งบประมาณ 1,000,000.-  บาท   ขอเปลี่ยนแปลงเป็น  
ขนาด  กว้าว  40  เมตร  ยาว  80  เมตร  ลึกจากเดิมเฉลี่ย 3.00  เมตร  ทิ้งดิน
นอกโครงการระยะทางไม่เกิน  3   กิโลเมตร  งบประมาณ  450,000.-  บาท 

  รวมจ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  450,000.-  บาท    

 3.  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่  2  ประจ าปี   
พ.ศ. 2564 

 1.  แผนงานงานบริหารทั่วไป 

   -   โครงการฝึกอบรมกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  เหตุผลที่ขอเพิ่มเติม   
เนื่องจากเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่น  
จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการนี้  โดยใช้งบประมาณ  40,000.-  บาท 

 รวมจ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  40,000.-  บาท    

  2.  แผนงานการเกษตร 

   - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  เหตุผลที่ขอเพิ่มเติม   เนื่องจากต้องจัดท า
โครงการเพ่ือตอบสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมากจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการนี้  โดยใช้
งบประมาณ  30,000.-  บาท 

 รวมจ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  30,000.-  บาท    

 

 

 



๑๐ 

 

 3.  แผนงานสาธารณสุข 

   - โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโนนา  2019 (Covid-19) เหตุผล
ที่ขอเพิ่มเติม   เนื่องจากเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเฝ้าระวังโรค
ไวรัสโคโนนา  2019 (Covid-19)   จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการนี้  โดยใช้งบประมาณ  
50,000.-  บาท 

 รวมจ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  40,000.-  บาท    
 

ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกฯ  อภิปรายหรือซักถาม  เชิญครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกเสนอหรืออภิปราย 
 

ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีท่านใดจะอภิปราย  กระผมขอมติให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น     
    (พ.ศ. 2561-2565  )  แก้ไข ,เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติม  ครั้งที่  2            
    ประจ าปี   พ.ศ. 2564 

มติที่ประชุม    มีมตทิี่ประชุม 

 - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม 

รับรองรายงานการประชุม  จ านวน    20  เสียง  
ไม่รับรอง    จ านวน     -      เสียง 
งดออกเสียง    จ านวน     2    เสียง  
 
 

ระเบียบท่ีวาระท่ี ๗    เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯหรือคณะผู้บริหารจะน าเสนอในท่ีประชุมขอเชิญเสนอได้ 

ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีเรื่องอ่ืนใดอีก  ขอขอบคุณทุกท่าน  ผมขอปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 

ลงชื่อ     วีระ   มุ่งมาตร   ผูจ้ดรายงานการประชุม 

            (นายวีระ   มุ่งมาตร) 

            เลขานุการสภาฯ 
 

ลงชื่อ     สงวน  มานะเสน   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

            (นายสงวน  มานะเสน) 

            ประธานสภาฯ 

 



๑๑ 

 

               -คณะกรรมตรวจรายงานการประชุม-    
 

ลงชื่อ        อนุพงศ์  กาญบุตร   ประธานกรรมการฯ                 ลงชื่อ       สมบัติ  โพธิ์ศรี         กรรมการฯ 

           (นายอนุพงศ์  กาญบุตร)                                    (นายสมบัต ิ โพธิ์ศรี) 

      รองนายก อบต. ฯ                    ส. อบต. หมู่ที่ 1 

 

ลงชื่อ     ใจเพช   บุตรพันธ์     กรรมการ ฯ                ลงชื่อ  ถวัฒชัย    สาริศรี   กรรมการ 

           (นายใจเพช   บุตรพันธ์)                (นายถวัฒชัย    สารศิรี)  

   ส. อบต. หมู่ที่  2                    ส. อบต. หมู่ที่ 12 

 

ลงชื่อ    สุรศักดิ์     โพธิ์ศรี     กรรมการ ฯ 

(นายสุรศักดิ์     โพธิ์ศรี) 

เลขานายกฯ 


